



ข่าวประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**เข้มชายแดน
สกัดโควิด**

**ปิดโรงเรียนชั่วคราว
ในพื้นที่ใกล้ชิคพม่า**

นายกฯยื่นเพิ่มมาตรการคุมเข้มแนวชายแดน สกัดกั้น
ป้องกันโควิด-19 แจงปิดบางโรงเรียน ★ มีต่อหน้า 6



ข่าวประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 6)

เข้มชายแดน ☆ **ต่อจากหน้า 1**

ชายแดนชั่วคราวเพื่อป้องกันไว้ก่อน พร้อมรับมือหากระบาดระลอก 2 ขอช่วยกันเข้มงวด แม้ไทยไร้ผู้ติดเชื้อมา 8 เดือน ขณะที่โลกยังคงหนักหน่วงกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา “โควิด-19” ที่ยังมีคนตายและติดเชื้อพุ่งสูงรายวัน ไม่มีลดละ ชาวฮ่องกงเฮโลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งใหญ่ฟรีถึงกว่า 8 แสนคน นักวิจัยแคนาดาจะมักเขม่นทดลองการป้องกันเชื้อโควิด-19 ด้วยผลอาซาอิเบอร์รี่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เชื่อถ้าสำเร็จถือเป็นความหวังใหม่ในการสกัดกั้นโควิด

โลกยังคงหนักหน่วงกับสถานการณ์ “โควิด-19” ที่ยอดผู้เสียชีวิตและยอดผู้ติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาชนิดนี้ยังทะยานพุ่งสูงทุกวัน ขณะที่สถานการณ์ในไทยแม้จะไร้ผู้ติดเชื้อ แต่ทางการเกรงชาวพม่าที่ลักลอบเข้าไทยตามช่องทางธรรมชาติ จะเป็นตัวการแพร่เชื้อ เนื่องจากมีการระบาดของโควิดในรัฐยะไข่ จึงสั่งคุมเข้มตามแนวชายแดน

สถานการณ์โควิด-19 ในไทย เมื่อวันที่ 1 ก.ย. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รายงานสถานการณ์โลกและสถานการณ์อาเซียนว่า

ฟิลิปปินส์มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงเป็นอันดับ 8 ของเอเชีย มียอดสะสมทะลุ 220,819 ราย ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ได้ขยายการใช้ข้อจำกัดอย่างหลวมๆออกไปอีกจนถึงสิ้นเดือนกันยายน ธุรกิจส่วนใหญ่รวมถึงร้านอาหารอนุญาตให้เปิดให้บริการ ในขณะที่กิจกรรมทางศาสนานอนุญาตให้มีผู้เข้าร่วมได้สูงสุด 10 คน ส่วนพม่ามีรายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำสถิติสูงสุดที่ 107 รายทำให้ยอดสะสมทะลุ 882 ราย ขณะที่ไทยพบติดเชื้อในกลุ่มผู้ที่กลับจากต่างประเทศใน 5 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากฟิลิปปินส์

ที่กาญจนบุรี นายนิล โชคสวนทรัพย์ ผอ.ร.ร.บ้านกุยแห้ง ต.ลั่นดิน อ.ทองผาภูมิ เปิดเผยว่าได้ประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราว 8 วัน ระหว่างวันที่ 1-8 ก.ย. ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เนื่องจากพบเด็กนักเรียน 3 คน ใกล้ชิดกับชาวพม่า 2 คน ลักลอบข้ามชายแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ มาอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านพล้อ หมู่ 8 ต.ลั่นดิน ฝ่ายปกครองของชุมชนร่วมกับ รพ.สต.บ้านกุยแห้ง ไปควบคุมตัวชาวพม่ามาวัดไข้พบมีไข้สูง จึงส่งไปตรวจคัดกรองควบคุมโรคที่รพ.ทองผาภูมิ ส่วนเด็กนักเรียนมีความใกล้ชิดจะให้หยุดกักตัวเอง 14 วัน สำหรับโรงเรียนบ้านกุยแห้ง เปิดสอนระดับอนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนทั้งสิ้น 857 คน มีบุคลากรครู 45 คน

ทางด้านนายพลกมล สิงหนณี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่าโรงเรียนอานันท์ หมู่ 2 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ และโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ หมู่ 3 ต.เป็นนคร อ.หัวหินออกหนังสือแจ้งถึงผู้ปกครองนักเรียน เรื่องขอปิดโรงเรียนด้วยเหตุจำเป็นพิเศษ 7 วัน ตั้งแต่ 1-7 ก.ย. เนื่องจากทั้งสองโรงเรียนมีนักเรียนทั้งชาวไทย ชาวพม่าที่ลักลอบเข้า และพม่าที่ผ่านมามีนักเรียนบางรายไม่มาเรียนหนังสือตามปกติเนื่องจากมีไข้ ตรวจสอบพบว่ามีบุคคลในครอบครัวเดินทางข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติจากพม่า ต้องดำเนินการมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ชุดสอบสวนและควบคุมโรคจากสาธารณสุข อ.หัวหิน และ รพ.หัวหินลงพื้นที่ตรวจสอบแล้ว หากพบผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจะเก็บตัวอย่างไปทดสอบหาเชื้อสามารถทราบผลได้ไม่เกิน 1 วัน

เพียงวันเดียวกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีโรงเรียนตามแนวชายแดนไทย-พม่า เช่น กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ สั่งปิดโรงเรียน เนื่องจากพบมีชาวพม่าหนีการระบาดของโควิด-19 รอบ 2 เข้ามาในไทยและพบเด็กนักเรียนหลายคนมีไข้สูงว่าตนวิตกกังวลทุกเรื่อง เพราะเป็นรัฐบาลที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนทั้ง 67 ล้านคน การป้องกันแพร่ระบาดระลอก 2 ได้เลียบออกไปแล้ววันนี้เราได้เพิ่มมาตรการที่เข้มขึ้นตามแนวชายแดนในการสกัดกั้น มีการตั้งจุดตรวจและการวางกำลังเพิ่มเติม



ข่าวประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 6)

ตามแนวลำนํ้าที่มีภาพว่าแรงงานต่างว่่ายนํ้าเข้ามา
 ว่างนํ้าข้ามมามีเข้าหน้าหรือสกัดกั้นอยู่แล้วเมื่อเจอ
 จะนำมาเข้าตรวจคัดกรองรักษา เมื่อเจอในท้องถิ่น
 ชุมชนจะมีการรายงานเข้ามาทุกคนต้องเป็นหูเป็นตา
 แทนด้วย ทุกหน่วยงานทราบคืออยู่แล้ว

นายกษภกล่าวว่า การปิดโรงเรียนก็เพื่อให้มี
 การตรวจสอบเด็กนักเรียน หากมีไข้สูงจะทำอย่างไร
 ขณะนี้ชาวบ้าน 2 รายที่มีไข้สูง โรงพยาบาลรับไป
 รักษาตัวแล้ว ต้องยอมรับกันว่าตรงนี้เราทำได้ เมื่อ
 มีผู้ลักลอบผ่านเข้าเมืองมาทางช่องทางธรรมชาติ
 ที่ผิดกฎหมาย ได้กำชับให้มีการตรวจตราดูแลจับกุม
 ดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย การปิดโรงเรียน
 ชั่วคราวในบางโรงเรียนเพื่อป้องกันไว้ก่อน ตนติดตาม
 สถานการณ์จาก สบค.ตลอด และได้สั่งการไปตาม
 ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งการเพิ่มกำลังตำรวจ ทหาร
 เพิ่มติมเพิ่มความเข้มงวดช่องทางเข้าออกประเทศไทย
 ทั้งทางบก นํ้า อากาศ ทุกช่องทาง ทุกคนต้องช่วย
 กันเข้มงวดมากขึ้น

พล.อ.ประยุทธ์กล่าวด้วยว่าแม้เราไม่มีผู้ติดเชื้อ
 มาเดือน ไม่ใช่จะมีโอกาสจะเกิดขึ้นเพราะหลาย
 ประเทศเกิดขึ้นมาแล้วขออํ้าว่าเราเตรียมความพร้อม
 ไปได้แล้ว ไม่ว่าสถานพยาบาล อุปกรณ์ทางการแพทย์
 มีพร้อมหมดแล้ว ฉะนั้นต้องมอง 2 อย่างให้สมดุล
 กัน พร้อมรับมือหรือไม่ งบประมาณ ความร่วมมือ

ผลิตวัคซีนต่างๆกับหลายๆประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีงบฯ
 เตรียมการไว้แล้ว ก็ต้องช่วยกันเข้มงวดร่วมมือร่วมใจ
 กันต่อไปเพื่อคนไทยทุกคนและต้องยอมรับซึ่งกัน
 และกันบ้าง

ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อคืนวันที่ 31 ส.ค.
 พล.อ.ประวิทย์ ผลาสินธุ์ รองเสนาธิการทหาร นาย
 กิตติพงษ์ กิตติขจร รองผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 (สายปฏิบัติการ 1) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วม
 ตรวจรับคนไทยและต่างชาติตลอดทั้งวัน รวม 7
 เที่ยวบิน ที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา เดนมาร์ก
 อินเดีย ออสเตรเลีย จีน รัสเซีย รวมผู้โดยสาร 1,440
 คน ในจำนวนนี้มีพบมีไข้สูง 4 คน เจ้าหน้าที่นำส่ง
 โรงพยาบาลทันที ส่วนที่เหลือนำขึ้นรถบัสไปดำเนิน
 การกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐที่โรงแรมใน
 กรุงเทพฯ จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรปราการ

ทางด้านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถาน
 การณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั่วโลก โดย
 เมื่อวันที่ 31 ส.ค. พบผู้ติดเชื้อกว่า 25.6 ล้านราย
 เสียชีวิตกว่า 854,000 ราย รักษาหายเกือบ 18 ล้าน
 ราย โดยสหรัฐอเมริกายังคงครองอันดับ 1 ของโลกที่
 มีผู้ติดเชื้อมากที่สุดและพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น
 อีก 37,163 ราย ทำให้ยอดสะสมอยู่ที่กว่า 6.2 ล้าน
 ราย เสียชีวิต 485 ราย รวมผู้เสียชีวิตเป็น 187,709
 ราย ตามด้วยบราซิล อันดับ 2 ของโลก มีผู้ติดเชื้อ

อีก 48,590 ราย รวมแล้ว 3,910,901 ราย เสียชีวิต
 อีก 619 ราย รวมยอดเสียชีวิตเป็น 121,515 ราย ขณะ
 ที่อินเดียมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่จำนวนลดลงจากเมื่อ
 วันที่ 30 ส.ค. โดยอยู่ในหลักหมื่นที่ 68,770 ราย
 ยอดสะสมเป็น 3,687,939 ราย เสียชีวิตอีก 818 ราย
 รวมเป็น 65,435 ราย

นายไมเคิล ฟาร์คูห์ กับเอนา แอนเดรียชชานา
 นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโตรอนโต รัฐออน-
 แทรีโอ แคนาดา ที่ศึกษาค้นคว้าประสิทธิภาพในการ
 ช่วยป้องกันการติดเชื้อหรือการอักเสบจากอาซาอิ
 เบอร์รี่ (acai berry) ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ ที่ถือว่า
 เป็นซูเปอร์ฟู้ดยอดนิยมมานานเกือบ 6 ปีกำลังวิจัย
 ค้นคว้าว่าสามารถช่วยป้องกันโควิด-19 ได้อย่างไร
 โดยรับสมัครผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ราว 580 คน
 ทั้งในประเทศและบราซิล แห่งปลูกอาซาอิเบอร์รี่
 ที่อยู่ในป่าอะเมซอน โดยให้ผู้ป่วยครึ่งหนึ่งรับผง
 สกัดอาซาอิเบอร์รี่ ส่วนอีกครึ่งทานผงสกัดชนิดอื่น
 เพราะจากการศึกษาค้นคว้าที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า
 ผงสกัดจากผลไม้ดังกล่าวอาจทำปฏิกิริยาเป็นตัวยับยั้ง
 การติดเชื้อเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันการอักเสบรุนแรง
 ที่เป็นผลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ผลการทดลอง
 ครั้งนี้คาดว่าจะเผยแพร่ภายในสิ้นปีนี้

☆ มีต่อหน้า 15



ข่าวประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 15)

เข้มชายแดน ☆ ต่อจากหน้า 6

ที่อังกฤษโรงเรียนทุกแห่งในสหราชอาณาจักร และแคว้นเวลส์เริ่มกลับมาเปิดการเรียนการสอน ภาคต่อมใหม่ หลังการระบาดของโควิด-19 ทำให้รัฐบาลต้องปิดการเรียนการสอน จนมีการยกเลิกสอบ กลายเป็นปัญหาว่าเรื่องขึ้นเกรดเรียน และนายกรัฐมนตรื บอริส จอห์นสัน ให้ความมั่นใจว่าจะสั่งให้กลับมาเปิดภาคเรียนก่อนหมดหน้าร้อนนี้ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์รับมือโควิด-19 ของรัฐบาล ทั้งนี้ สถานการศึกษาที่ต้องปิดเรียนเมื่อเดือน มิ.ย. และกลับมาเปิดชั้นเรียนเฉพาะจำกัดจำนวนนักเรียนเมื่อเดือน มิ.ย. มีผลการศึกษาค้นคว้าพบว่าการปิดโรงเรียนทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมด้านการศึกษา ระหว่างนักเรียนที่ยากจนกับนักเรียนมีฐานะ

ขณะที่ชาวฮ่องกงที่สมัครใจเริ่มทยอยเข้ารับ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ครั้งใหญ่ฟรี ที่รัฐบาลฮ่องกง จัดขึ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระลอก 3 โดยมีผู้มา ลงทะเบียนเมื่อวันเสาร์ที่ 29 ส.ค. ถึง 810,000 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขแนะนำรัฐบาลว่าชาวฮ่องกง อาจจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อให้ได้มากที่สุด 5 ล้านคน แต่ด้วยทั้งทีมแพทย์และบริษัทตรวจหา เชื้อมีทางการเงินเข้าไปเกี่ยวข้อง ทำให้ทั้งกลุ่ม ส.ส. กับกลุ่มนักการเมืองฝั่งประชาธิปไตย รวมถึงนายโจชัว หว่อง นักเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อดังเรียกร้องให้ ประชาชนบอยคอต หรือไม่เข้าร่วมรับการตรวจหา เชื้อ เพราะเกรงว่าจะเป็นการเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอ ที่อาจเป็นบรรทัดฐานสุขภาพ อันเป็นข้อมูลใน เจิงไบโอเมตริกที่ใช้ในการตรวจสอบและสอดส่อง ประชาชนเหมือนที่ปฏิบัติในจีน



ข่าวประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 หน้าที่ 15

เบรกฉีกวัคซีน! หลังฉีด นร.แพ้กับ

จากกรณี ด.ญ.อริสา สุขชะ หรือน้องครีม อายุ 11 ขวบ นักเรียนชั้น ป.5 โรงเรียนวัดบางสงม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา มีการแน่นหน้าอก อาเจียนไม่หยุดจนช็อกหมดสติ เสียชีวิตเมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่ครอบครัวเชื่อว่าสาเหตุมาจากไปโรงเรียนและได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งฉีดฟรีที่ สก. โรงช้าง เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริง ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ความลับหน้า เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 ก.ย. นายนิคม หอยแก้ว ปลัดอำเภอเมืองมหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นตัวแทนของนายภานุ แยมศรี ผวจ. พระนครศรีอยุธยา นำพวงหรีดมามอบเพื่อแสดงความเสียใจแก่ครอบครัวน้องครีม ที่วัดโพธิ์ทองหนองจิก ต.กะทู้ม อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา มีญาติเป็นตัวแทนรับมอบ เนื่องจากนายสุรพงษ์ สุขชะ อายุ 81 ปี และ น.ส.รุ่งทิพย์ ทองพูน อายุ 81 ปี พ่อแม่ น้องครีม ได้เดินทางไปออกรายการทีวีตั้งแต่เช้า นายภานุกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือครอบครัว และตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นโดยเร็ว

ต่อมา นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 นพ.ณรงค์ ฤทธิวิสาร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เดินทางมาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องครีม พร้อมมอบเงินส่วนตัวให้จำนวนหนึ่ง นพ.สุระเปิดเผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและเยียวยาผู้เสียหาย จากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บางนา เป็นผู้ฉีดวัคซีนเขาทำตามหน้าที่เพราะเป็นนโยบาย ขณะที่ นพ.ณรงค์เปิดเผยว่า สาเหตุการเสียชีวิตต้องอาศัยผลจากการชันสูตรศพ จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้การฉีดวัคซีนตามมาตรฐานต้องดูสภาพของผู้ที่ได้รับการฉีดว่าเขาเจ็บป่วยอ่อนเพลียหรือไม่ แต่เท่าที่ทราบข้อมูลน้องครีมมีอาการปกติ แต่จะไปดูรายละเอียดอีกครั้ง

วันเดียวกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกเอกสารชี้แจงมีเนื้อหาขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวน้องครีม รวมถึงดำเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านวัคซีนจากสำนักควบคุมโรคที่ 4 เพื่อหาสาเหตุของการเสียชีวิต พร้อมสั่งการให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งใน จ.พระนครศรีอยุธยา ชะลอการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไว้ก่อนและให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นกับครอบครัวผู้เสียชีวิต ขอแจ้งให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต ประชาชนที่ติดตามข่าว รวมทั้งสื่อมวลชนที่มีความกังวลได้ทราบว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจะดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในเรื่องนี้

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

**ผวาโควิดพม่า
ไทยปิด3โรงเรียน**

**ไฟเขียวประกันสังคม
ลดเงินสมทบ3เดือน**

พิษ “โควิด-19” ระบาด “เมียนมา” รอบ 2 “ไทย” สั่งปิด
ด่าน 3 โรงเรียน ฝั่งชายแดนทองผาภูมิ เมืองกาญจน์-หัวหิน
ประจวบฯ ทำ “บิกคัสนิ่ง” ป้องกันไวรัสสมรณะ ♦ อ่านต่อหน้า 12

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

โควิด

□ ต่อจากหน้า 1

หลังพบชาวเมียนมากลุ่มเสี่ยง ลอบเข้าไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ มีไข้สูง 39-40 องศา แกมไกต์ซิดเด็กนักเรียน เร่งส่งตรวจ-กักตัวด่วน ขณะที่ยื่นเคส ชื่อ "ปรณพ มุขจี" อดีตประธานาธิบดีคนที่ 13 ถึงแก่อสัญกรรม เหตุติดเชื้อ "โควิด-19"

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. เปิดเผยว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย จึงมียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมอยู่ที่ 3,417 ราย มีผู้ที่หายป่วยและกลับบ้านแล้วอีก 22 ราย ทำให้มียอดสะสมของผู้ที่รักษาหายแล้ว 3,274 ราย ผู้เสียชีวิตสะสมยังมี 58 ศพ และมีรักษาตัวใน รพ. 85 ราย โดยผู้ป่วยรายใหม่ 5 ราย แบ่งเป็น 1.หญิงสัญชาติฟิลิปปินส์มาจากประเทศฟิลิปปินส์ 3 ราย อายุ 26, 28 และ 37 ปี อาชีพรับจ้าง (ครูสอนภาษา) ถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 28 ส.ค. เข้าพักสถานกักกันที่รัฐกำหนดแบบทางเลือกในกรุงเทพฯ เข้ารับการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 ส.ค. ผลตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ 2.ผู้ที่มาจากประเทศฝรั่งเศส 2 ราย ได้แก่ เด็กชายสัญชาติฝรั่งเศส อายุ 3 ขวบ และนักเรียนหญิงสัญชาติฝรั่งเศส อายุ 15 ปี เดินทางมาพร้อม

ครอบครัวถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 ส.ค. เข้าพักสถานกักกันที่รัฐกำหนดแบบทางเลือกในกรุงเทพฯ จากการเข้ารับการตรวจหาเชื้อครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 ส.ค. ผลตรวจพบเชื้อ แต่ไม่มีอาการ

ที่ท่าเทียบเรือท่าเรือ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขให้ลดหย่อนการออกเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตน กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 โดยลดหย่อนการออกเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมของฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ให้เหลือฝ่ายละร้อยละ 2 ของค่าจ้างผู้ประกันตน และผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ส่งเงินสมทบในอัตราเดือนละ 96 บาท (จากที่ต้องจ่ายเดือนละ 432 บาท) เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.-พ.ย.63

อีกด้าน ดร.อานาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่าจะไม่มีโรงเรียนที่ปิดการเรียนการสอนในพื้นที่ชายแดนที่ติดเมียนมา 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง และโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 แห่ง ซึ่งโรงเรียนทั้งสามแห่งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(สพฐ.) ได้ประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่มาประเมินอีกครั้งว่า มีความจำเป็นที่จะต้องปิดเรียนจำนวนกี่วัน ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ ในเขตพื้นที่ชายแดน ขณะนี้ สพฐ. ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ประสานกับศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ระดับจังหวัดว่า จะมีวิธีการดำเนินการอย่างไรบ้าง แม้เรื่องนี้จะเป็นอำนาจของโรงเรียนในการบริหารจัดการก็ตาม แต่ สพฐ. ไม่อยากให้เกิดความตื่นตระหนกและต้องพิจารณาที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายพัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับรายงานจากฝ่ายปกครองอำเภอหัวหิน กรณีโรงเรียนอาสน์ท่า หมู่ 2 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ และ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ หมู่ 3 ต.บึงนารางแจ้งหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1-7 ก.ย. เนื่องจากทั้ง 2 โรงเรียนมีนักเรียนทั้งชาวไทย ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และเมียนมา อีกทั้งพบมีผู้ปกครองนักเรียนเดินทางข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติจากประเทศเมียนมา หลังจากทางประเทศเมียนมา มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รอบ 2

สำหรับโรงเรียนอาสน์ท่า มีนักเรียน 576 คน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและเมียนมาประมาณ 300 คน ที่ผ่านมามีนักเรียนบางรายไม่

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 12)

มาเรียนหนังสือตามปกติ เนื่องจากมีอาการไข้ โดยตรวจพบว่ามีบุคคลในครอบครัวมีการเดินทางข้ามแดนจากเมืองนุดง ประเทศเมียนมา และกลับมาในฝั่งไทยเมื่อวันที่ 28 ต.ค. อีกทั้งบางส่วนเดินทางไปซื้อสินค้าที่สามแยกป่าละอู รวมทั้งไปรับจ้างทำงานบริเวณอ่างเก็บน้ำป่าเลา และไปซื้อของที่ตลาดนัดป่าเต็ง ซึ่งกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) ได้นำตัวไปควบคุมโรคที่บ้านพักของแต่ละคน ส่วนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ มีนักเรียน 310 คน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 45 คน ไม่มีนักเรียนป่วยเป็นไข้ โดยเจ้าหน้าที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ห้วยสัตว์ใหญ่ และ แพรกตะคร้อ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มเสี่ยง ไปทดสอบหาเชื้อซึ่งสามารถทราบผลได้ไม่เกิน 1 วัน

ขณะที่ จ.กาญจนบุรี นายนิล โชคสงวนทรัพย์ ผอ.โรงเรียนบ้านกุยแห่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โฟกัสข้อความผ่านเฟซบุ๊ก แจงผู้ปกครองและนักเรียนให้ทราบถึงการปิดการเรียนการสอน เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-3 ก.ย. เพื่อทำปฎิบัติหนึ่ง เนื่องด้วยสถานการณ์ความเสี่ยงโรคโควิด-19 ที่อาจมีความเสี่ยงต่อนักเรียนโรงเรียนบ้านกุยแห่ สืบเนื่องจากมีบุคคลต่างคำชาวเมียนมา 2 ราย คือ ชายอายุ 20 ปี และ อายุ 17 ปี เดินทางข้ามจากประเทศเมียนมาผ่านช่องทางธรรมชาติซึ่งพื้นที่แปลง 5 ค.ห้วยเข่ง มาพักอาศัยบ้านไม่มีเลขที่ หมู่ 3 บ้านพุทธ ค.ลิ้มถิ่น อ.ทองผาภูมิ ซึ่งชายชาวเมียนมาทั้ง 2 คน เกิดมีไข้สูง 39-40 องศา และได้เดินทางเข้ารับการตรวจรักษาที่ รพ.สต.บ้านกุยแห่ ตรวจหาเชื้อมาลาเรียแต่ไม่พบ ทำให้เจ้าหน้าที่สงสัยป่วยโควิด-19 จึงส่งตัวไปที่ รพ.ทองผาภูมิ เก็บตัวอย่างส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 คาดว่าจะใช้เวลาไม่เกินวันที่ 2-3 ก.ย. จะทราบผล อย่างไรก็ตาม บ้านที่ชายชาวเมียนมาทั้ง 2 คน ไปพักอาศัย มีเด็กชายอายุ 1 ขวบ เริ่มมีไข้สูงระดับ 39-40 องศา เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าไปรับตัวเด็กคนดังกล่าว ส่ง รพ. เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาและเก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อต่อไป นอกจากนี้บ้านที่ชาวเมียนมาพักอาศัย ยังอยู่ใกล้กับบ้านของเด็กนักเรียน 3 คนของโรงเรียนบ้านกุยแห่ อีกทั้งได้เข้าไปใกล้ชิดกัน ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านกุยแห่ จึงแจ้งให้เด็กนักเรียนทั้ง 3 คน หยุดเรียน และกักตัวอยู่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน

วันเดียวกัน สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า นายปรณพ มุขจี ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่ 13 ของอินเดีย ระหว่างปี 2555-2560 ถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ เมื่อวันที่ 1 กันยายน ที่ รพ.ทหารในกรุงนิวเดลี ด้วยอาการซึ่งเป็นผลจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมอายุได้ 84 ปี ทั้งนี้ มุขจีประกาศด้วยตัวเอง เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ว่า เขามีผลตรวจหาเชื้อไวรัสเป็นบวก เพียงไม่กี่วันก่อนถึงกำหนดการผ่าตัดลิ้นเลือดในสมอง หลังจากนั้นคณะแพทย์ทำการผ่าตัดให้มุขจีตามแผน อย่างไรก็ตาม อาการของผู้ป่วยทรุดหนัก โดยมีภาวะแทรกซ้อนคือการติดเชื้ออย่างรุนแรงที่ปอด

ฝั่ง กระทรวงสาธารณสุขของเมียนมา รายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 ภายในรอบ 24 ชั่วโมง ของวันจันทร์ที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสมมีอย่างน้อย 882 ราย เพิ่มขึ้น 107 ราย ส่วนใหญ่เป็นการติดเชื้อจากภายในประเทศ และเป็นสถิติรายวันสูงสุดครั้งใหม่ รักษาหายแล้ว 354 ราย เพิ่มขึ้น 2 ราย และเสียชีวิตอย่างน้อย 6 ศพ ยังเป็นสถิติครั้งที่ 1 ทั้งนี้ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ยังคงอยู่ที่รัฐยะไข่ เนื่องจากมีการยืนยันสถิติผู้ป่วยสะสมเฉพาะที่เมืองจิตตเวทซึ่งเป็นเมืองเอกว่าเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 184 ราย รองลงมาคือเมืองเจ้าคิ้ว ซึ่งเป็นเมืองท่าของรัฐยะไข่ มีผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 53 ราย ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของเมียนมา ขยายเวลาระงับการออกวีซ่า และตรวจลงตราห้าด่านให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ออกไปอีกอย่างน้อย 1 เดือน จนถึงวันที่ 30 ก.ย. เช่นเดียวกับสำนักงานการบินพลเรือนซึ่งขยายเวลาระงับการเข้าและออกของเที่ยวบินพาณิชย์ระหว่างประเทศจนถึงสิ้นเดือน ก.ย.

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 หน้าที่ 1

สั่งปิด3โรงเรียน ประจวบคีรีขันธ์-กาญจนบุรี สกัดโควิดลามจากเมียนมา

ศบค.รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในไทย พบป่วยใหม่ 5 คน กลับจากฟิลิปปินส์ ไม่แสดงอาการ จับตามีเยนมายอดติดเชื้อใหม่พุ่งวันเดียว 107 คน ด้านประจวบฯสั่งปิด 2 ในหัวหิน 1 สัปดาห์ หลังพ่อแม่ักเรียนกลับจากเมียนมาโดยใช้ช่องทางธรรมชาติ และพบนักเรียนมีไข้ กักตัวคนสัมผัส 14 วัน เช่นเดียวกับที่เมืองกาญจน์ ผอ.โรงเรียนบ้านกุยแหย่สั่งหยุดเรียน 3 วัน เมื่อนักเรียน 3 คน ไปสัมผัส

▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

โควิด-19

2 หมู่เมียนมาที่ลักลอบเข้าไทยแล้วมีไข้สูง 40 องศา นายกรัฐมนตรีสั่งคุมเข้ม

ช่องทางชายแดนทุกจุด สกัดโควิดตามจาก ปท.เพื่อนบ้านเข้าประเทศ แจงปิดรั้วชั่วคราว ป้องกันไว้ก่อน. ที่ไทยไร้อัตราติดเชื้อมานาน 3 เดือนก็เชื่อว่าไม่มีระลอก 2

เมื่อวันที่ 1 กันยายน ศูนย์บริหาร สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์ ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในประเทศไทยรายงานว่า พบผู้ป่วยใหม่เพิ่ม 5 คน ในสถานที่กักตัวรัฐ ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยสะสม 3,417 คน กลับ บ้านแล้ว 3,274 คน รักษาหายเพิ่ม 22 ราย ยังรักษาตัวในโรงพยาบาล 85 คน โดยเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศทั้งหมด สำหรับ กลุ่มผู้ติดเชื้อในประเทศรักษาหายทั้งหมด แล้ว และเสียชีวิตคงที่ 58 คน

ไทยป่วยใหม่รกลับจากฟิลิปปินส์

สำหรับผู้ป่วยใหม่เดินทางมาจาก ฟิลิปปินส์ 5 คน โดย 3 คนแรกเป็นหญิง สัญชาติฟิลิปปินส์ อายุ 26, 28 และ 37 ปี อาชีพครูสอนภาษา เดินทางมาถึงไทยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม เข้าพักสถานที่กักตัวรัฐใน กรุงเทพมหานคร และตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม โดยไม่มีอาการ ส่วนคนที่ 4-5 เป็นเด็กชายสัญชาติฝรั่งเศส อายุ 3 ปี และนักเรียนหญิง สัญชาติฝรั่งเศส อายุ 15 ปี เดินทางมาพร้อมครอบครัวถึงไทยเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม เข้าพักในสถานที่กักตัวรัฐใน กทม. และตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม โดยไม่มีอาการ

จับตาเมียนมาป่วยใหม่ 107/วัน

ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในอาเซียนวันนี้ ฟิลิปปินส์ พบ ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงเป็นอันดับ 3 ของ เอเชีย จำนวนสะสมทะลุ 220,819 ราย มี ผู้ป่วยใหม่ 3,423 คน ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ ขยายการใช้ข้อจำกัดอย่างหลวมๆ ออกไป อีกจนถึงสิ้นเดือนกันยายน อนุญาตให้ธุรกิจ ส่วนใหญ่ รวมถึงร้านอาหารเปิดให้บริการได้ ขณะที่กิจกรรมทางศาสนาอนุญาตให้มีผู้เข้า ร่วมได้ไม่เกิน 10 คน ขณะที่สถานการณ์ระบาดของไวรัสในเมียนมายังน่าเป็นห่วง เนื่องจากมี รายงานผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำสถิติสูงสุดที่ 107 ราย ทำให้ยอดสะสมทะลุ 882 รายแล้ว

ปิด2รร.ประจวบฯระอุดูพ่อแม่นร.

ผู้สื่อข่าวผลกระทบจากการระบาด ของไวรัสโควิด-19 ในเมียนมา ที่มีผู้ติดเชื้อ เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จนทางการไทยต้องสั่งให้ 10 จังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับเมียนมา เฝ้าระวังด่านชายแดนและด่านธรรมชาติทุก ช่องทาง ป้องกันการเดินทางเข้าออกของรถ ต่างตัว และการลักลอบเข้าประเทศ แต่ยังมีคนต่างด้าวบางส่วนที่เดินทางเข้าออกและมีอาการผิดปกติ โดยนายพลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ฝ่ายปกครองอำเภอหัวหินรายงานกรณี โรงเรียนอานันท์ หมู่ 2 ต.ห้วยสัตว์ใหญ่ โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ หมู่ 3 ต.บึงนาราง อ.หัวหิน แจ้งหยุดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่ 1-7 กันยายน เนื่องจากทั้งสองโรงเรียน มีนักเรียนทั้งชาวไทยและชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และเมียนมา พบมีผู้ปกครองนักเรียนเดินทางข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติจาก เมียนมา ในช่วงนี้

นร.มีไข้กักตัว4คนในครอบครัว

“สำหรับโรงเรียนอานันท์มีนักเรียน 576 คน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและ เมียนมา 300 คนที่ผ่านมา มีนักเรียนบางราย ไม่มาเรียนหนังสือตามปกติ เนื่องจากมีอาการไข้ โดยตรวจสอบพบว่า มีบุคคลใน ครอบครัวเดินทางข้ามแดนจากเมืองมดของ เมียนมา และกลับมาฝั่งไทยวันที่ 26 สิงหาคม 4 ราย นอกจากนั้น บุคคลที่เหลือ อยู่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ควบคุมโรคที่บ้าน”ผู้ว่าประจวบฯ กล่าว

เก็บตัวอย่างกลุ่มเสี่ยงตรวจหาเชื้อ

และว่า ส่วนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้มี นักเรียน 310 คน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ 45 คน ไม่มีนักเรียนป่วยเป็นไข้ โดยเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หัวสัตว์ใหญ่และแพรงตะคร้อ ลงพื้นที่ สอบถามข้อมูลจากประชาชนที่ข้ามประเทศ ผ่านช่องทางธรรมชาติ ให้ดำเนินการตรวจ ป้องกันควบคุมการระบาดของโควิด-19” นายพลลภระบุ และว่า หลังปิดโรงเรียนทั้ง 2 แห่งแล้ว เจ้าหน้าที่สอบสวนควบคุมโรค จากสาธารณสุขอำเภอหัวหินและโรงพยาบาล หัวหินลงพื้นที่ไปตรวจสอบผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง และเก็บตัวอย่างไปทดสอบหาเชื้อ ซึ่งทราบ ผลได้ไม่เกิน 1 วัน

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 10)

กาญจนีผวาขมิ้นมา ไข่มุกเข้าไทย
เช่นเดียวกับ นายนิล โชคสงวนทรัพย์ ผอ.รร.บ้านกุยแห่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งผู้ปกครองและนักเรียนให้ทราบว่าโรงเรียนมีการเรียนการสอน 3 วัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 กันยายน เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่มีความเสี่ยงต่อนักเรียนโรงเรียนบ้านกุยแห่ โดยก่อนหน้านี้มีบุคคลต่างด้าวชาวเมียนมา 2 ราย คือ นายเชิด อายุ 20 ปี และนายแดง อายุ 17 ปี ข้ามจากเมียนมาผ่านช่องทางธรรมชาติ ช่วงพื้นที่แปลง 5 ต.ห้วยเขย่ง มาพักอาศัยอยู่บ้านไม่มีเลขที่ หมู่ที่ 3 บ้านพูล่อ ต.ลิ้นถิ่น อ.ทองผาภูมิ ซึ่งทั้งสองมีไข้สูง 39-40 องศา เข้าข่ายเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 เจ้าหน้าที่จึงส่งตัวไปที่ รพ.ทองผาภูมิ เพื่อดำเนินการตามมาตรการตรวจวินิจฉัยและเก็บตัวอย่างต่อไป

ปิดร.บ้านกุยแห่วันร.สัมผัส
นายนิลกล่าวต่อว่า ขณะเดียวกันพบเด็กนักเรียน 3 ราย ของโรงเรียนบ้านกุยแห่

ที่อยู่ใกล้กับบ้านหลังที่ชายชาวเมียนมาทั้ง 2 คนป่วยเข้าไปอาศัย และเข้าไปใกล้ชิดชายชาวเมียนมา 2 คน ดังนั้น โรงเรียนบ้านกุยแห่ จึงแจ้งให้เด็กนักเรียนทั้ง 3 คนหยุดเรียนกักตัวอยู่บ้าน 14 วัน ตรวจวัดไข้ทุกวัน และสังเกตอาการผิดปกติต่อเนื่อง รวมถึงหยุดการเรียนการสอนของโรงเรียนถึงวันที่ 3 กันยายน และจะ Big Cleaning Day ต่อไป หากผลตรวจเชื้อของชายชาวเมียนมาทั้งสองออกมาเป็นลบ โรงเรียนจะกลับมาเปิดเรียนตามปกติ

นายกฯกังวล-ย้ำคุมเข้มชายแดน
ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีโรงเรียนตามแนวชายแดน เช่น จ.กาญจนบุรี และประจวบคีรีขันธ์ สั่งปิดโรงเรียน เนื่องจากพบชาวเมียนมาลอบเข้ามาในไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ และพบเด็กนักเรียนหลายคนมีไข้สูง ว่า ตนวิตกกังวลเรื่อง เพราะเป็นรัฐบาลที่ต้องดูแลประชาชนทั้ง 67 ล้านคน การป้องกันระบาดระลอก 2 ดันออกไปแล้ววันนี้เราเพิ่มมาตรการเข้มข้นตามแนวชายแดนสกัดกั้น มีการตั้งจุดตรวจวางกำลังเพิ่มเติม ตามแนวลำน้ำที่มีแรงงานต่างด้าวว่ายน้ำเข้ามา ก็มีเจ้าหน้าที่รอสกัดกั้นอยู่ ต้องดูด้วย เมื่อเจอก็นำมาตรวจคัดกรองรักษา เมื่อเจอในท้องถิ่นชุมชนจะมีรายงานเข้ามา ทุกคนต้องเป็นหูเป็นตา ทุกหน่วยงานที่ทราบต้องเฝ้าระวังการระบาดรอบ 2

แจ้งปิดร.ชั่วคราวเพื่อป้องกัน
นายกฯกล่าวต่อว่า ส่วนการปิดโรงเรียนเพื่อให้ตรวจสอบเด็กนักเรียน หากมีไข้สูง ขณะมีชาวบ้าน 2 รายที่มีไข้สูง โรงพยาบาลรับไปรักษาแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นเรารักษาได้ ก็ต้องยอมรับกันว่าตอนนี้เราทำได้ เมื่อมีผู้ลักลอบผ่านเข้าเมืองทางช่องทางธรรมชาติผิดกฎหมาย กำชับให้ตรวจดูแล จับกุม และดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย เห็นได้ว่ามีการดำเนินคดีมาแล้วหลายคดี ทั้งนี้ ได้ปิดโรงเรียนชั่วคราวบางโรงเรียนเพื่อป้องกันไว้ก่อน เพราะเป็นโรงเรียนในพื้นที่ชายแดนใกล้กับประเทศเพื่อนบ้าน เรื่องการระบาดโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้าน คนติดตามสถานการณ์จาก สบค.ตลอด และสั่งการไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ทั้งเพิ่มกำลังตำรวจ ทหาร เพิ่มเติม และเพิ่มความเข้มงวด ช่องทางเข้าออกประเทศไทยทุกช่องทาง

ต่อ : โควิด-19 - หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา
แนวหน้า

ข่าวประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 หน้าที่ 1 (ต่อหน้า 11)

โควิด-19

ทั่วโลกพุ่งไม่หยุดตาย 8.5 แสนราย

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ในหลายประเทศทั่วโลกประจำวันจนถึงเวลา 17.30 น. ตามเวลาประเทศไทย พบว่า มีการติดเชื้อใน 213 ประเทศ มีผู้ป่วยสะสม 25,658,983 ราย เสียชีวิตสะสม 855,186 ราย รักษาหายสะสม 17,959,423 ราย โดยสหรัฐอเมริกาขังครองอันดับ 1 มีผู้ป่วยสะสมมากที่สุด 6,212,174 คน เสียชีวิต 187,742 ราย รองลงมาคือ บราซิล อันดับ 2 มีคนติดเชื้อสะสม 3,910,901 ราย เสียชีวิต 121,515 ราย อันดับ 3 อินเดีย มีผู้ติดเชื้อ 3,694,878 เสียชีวิตสะสม 85,469 ราย อันดับ 4 รัสเซีย มีผู้ป่วย 1,000,048 ราย เสียชีวิตสะสม 17,299 ราย และอันดับ 5 สเปน ติดเชื้อสะสม 852,037 ราย เสียชีวิตสะสม 28,944 ราย ส่วนไทยอยู่อันดับ 121 ของโลก มีผู้ป่วย 3,417 ราย เสียชีวิต 58 ราย รักษาหาย 3,274 ราย

เมียนมาติดเชื้อวันเดียวพุ่ง 107 คน

โดยกระทรวงสาธารณสุขของเมียนมา รายงานสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในรอบ 24 ชั่วโมง ของวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า มีผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 882 คน เพิ่มขึ้น 107 คน ส่วนใหญ่ติดเชื้อจากในประเทศ และเป็นสถิติรายวันสูงสุดครั้งใหม่ รักษาหายแล้ว 354 คน เพิ่มขึ้น 2 คน เสียชีวิตสะสมอย่างน้อย 6 คน ทั้งนี้ รายงานของรัฐบาลเมียนมาครั้งนี้ไม่ได้จำแนกข้อมูลเบื้องต้นของผู้ป่วยกลุ่มใหม่ว่า ติดเชื้อจากที่ใดบ้าง แต่เป็นไปได้สูงที่ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ยังอยู่ที่รัฐยะไข่ เนื่องจากมีการยืนยันสถิติผู้ป่วยสะสมเฉพาะที่เมืองซิดเดเว เมืองเอก ว่า เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 184 คน รองลงมาคือ เมืองเจ้าผิว ซึ่งเป็นเมืองท่าของรัฐยะไข่ มีผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 53 คน

เกาหลีใต้ติดไวรัสสะสมเกิน 2 หมื่น

ขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้ หรือเคซีดีซี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในรอบวันที่ผ่านมาซึ่งไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม สถิติยังอยู่ค่อนข้างน้อย 324 ศพ หายป่วยแล้ว 15,198 คน เพิ่มขึ้น 225 คน ขณะที่สถิติผู้ติดเชื้อใหม่ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาอยู่ที่ 235 คน แบ่งเป็น 13 คน ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ และการติดเชื้อภายในประเทศ 222 คน เพิ่มสถิติผู้ป่วยสะสมจากการติดเชื้อโควิด-19 ในเกาหลีใต้เป็นอย่างน้อย 20,182 คน ทั้งนี้ เกาหลีใต้ยืนยันผู้ป่วยคนแรกเมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน อายุ 35 ปี ถือเป็นประเทศที่ 3 นอกจีน ซึ่งพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อจากไทยและญี่ปุ่น

อาการโคม่าเพิ่มวันเดียวไม่พอ

นอกจากนี้ ในการสอบสวนโรคของเคซีดีซี พบผู้ติดเชื้อในประเทศกลุ่มล่าสุด ยังกระจุกอยู่ในเขตเมืองหลวงและปริมณฑล โดย 93 คน อยู่ในกรุงโซล ตามด้วยจังหวัดคยองกี 60 คน และเมืองอินชอน 22 คน ส่วนที่เหลือกระจายไปเมืองอื่น อย่างไรก็ตาม จำนวนผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มขึ้น 25 คนในรอบวันที่ผ่านมา ทำให้สถิติสะสมของผู้ติดเชื้ออาการหนักอย่างน้อย 104 คน เพิ่มขึ้น 25 คน ภายในวันเดียว และเพิ่มมากกว่า 11 เท่าในระยะเวลา 2 สัปดาห์ล่าสุด และ 1 ใน 3 เป็นผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า 60 ปี ซึ่งการที่ผู้ป่วยหนักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้ทางการวิตกกังวลว่า เดียงสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ไม่พอ โดยสถิติเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่า โรงพยาบาลในกรุงโซล และเมืองใกล้เคียงมีเตียงสำหรับคนไข้หนักจากติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมกัน 193 เตียง เหลือว่างเพียง 16 เตียงเท่านั้น

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 หน้าที่ 11

อนามัยโลกชี้หายนะถ้าไม่คุมโควิด



องค์การอนามัยโลกออกมาเตือนว่าประเทศต่างๆ ที่ยังคงมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างมีนัยสำคัญ จะต้องป้องกันเหตุการณ์ที่จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ พร้อมทั้งเตือนด้วยการเปิดเมืองโดยปราศจากมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวิธีที่จะนำไปสู่หายนะ ทั้งนี้ นายทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การอนามัยโลก ระบุว่า เขาทราบดีว่าผู้คนจำนวนมากรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับมาตรการควบคุมที่เกิดขึ้น และต้องการกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเช่นปกติหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา กินเวลายาวนานถึงกว่า 8 เดือนแล้ว

“องค์การอนามัยโลกสนับสนุนความพยายามที่จะกลับมาเปิดการทำธุรกิจและให้มีการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมอย่างเป็นปกติ เราต้องการเห็นเด็กนักเรียนกลับไปเข้าเรียน และเห็นผู้คนกลับไปทำงาน แต่เราต้องการเห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างปลอดภัย ไม่มีประเทศไหนจะทำเหมือนโรคระบาดที่เกิดขึ้นยุคที่แล้ว เพราะในความเป็นจริงไวรัสสามารถแพร่ระบาดได้อย่างง่ายดาย และการเปิดเมืองโดยปราศจากเงื่อนไขควบคุมคือสูตรสำเร็จที่นำไปสู่หายนะ”

นายกีบรีเยซุสกล่าว

ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การอนามัยโลกระบุด้วยว่า จุดระเบิดของการแพร่ระบาดมีส่วนเชื่อมโยงกับการรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมาก ทั้งในสนามกีฬา โน้ตคลับ สถานที่ที่ประกอบพิธีทางศาสนา รวมถึงสถานที่อื่นๆ ที่มีผู้คนมาชุมนุมกันเนื่องจากไวรัสที่สามารถติดต่อได้ผ่านระบบทางเดินหายใจจะสามารถแพร่กระจายได้ง่ายขึ้นในกลุ่มก่อนของคนที่เกี่ยวข้องกิจกรรมดังกล่าว อย่างไรก็ตามการตัดสินใจว่าเมื่อไหร่จึงจะอนุญาตให้มีการรวมตัวกันของผู้คน รวมถึงจะดำเนินการอย่างไร จะต้องนำเอาพื้นฐานของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นภายใต้บริบทของท้องถิ่นในแต่ละที่มาประกอบการพิจารณา

ส่วนเหตุประท้วงที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆ เพราะไม่พอใจต่อมาตรการคุมเข้มนั้น นายกีบรีเยซุสได้ร้องขอให้มีการพูดคุยหรือกันเพื่อรับฟังข้อห่วงกังวลของกลุ่มผู้ประท้วง ขณะเดียวกันผู้ประท้วงเองก็ต้องเข้าใจถึงความอันตรายของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ด้วยว่านั่นคือเรื่องจริง มันอันตราย ติดต่อดีงาย และทำให้เสียชีวิต ดังนั้นทุกคนต้องทำทุกอย่างเพื่อปกป้องตัวเองและปกป้องคนอื่นด้วย (รอยเตอร์/เอเอฟพี)



หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 หน้าที่ 11

อาหารแปรรูปทำโครโมโซมแก้ว

ผลวิจัยที่นำมาเผยแพร่ผ่านการประชุมด้านการแพทย์ว่าโรคอ้วนของยุโรปและนานาชาติบ่งชี้ว่า ผู้คนที่รับประทานอาหารแปรรูปพิเศษที่ผ่านกระบวนการผลิตในแบบอุตสาหกรรมจนต่างไปจากรูปลักษณ์เดิมเป็นจำนวนมาก มีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโครโมโซมซึ่งเชื่อมโยงกับการแก่ชราเร็วขึ้น นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่าการรับประทานอาหารแปรรูปพิเศษ 3 มื้อ หรือมากกว่าต่อวันจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นกับเทโลเมอเรสมากกว่า 2 เท่า และทำให้เทโลเมอเรสของผู้ที่รับประทานอาหารที่ผ่านการแปรรูปสั้นกว่าผู้ที่ไม่ได้ทานอาหารแบบเดียวกัน

ทั้งนี้ เทโลเมอเรสเป็นเอนไซม์ชนิดหนึ่งที่สามารถทำให้เทโลเมียร์ซึ่งเป็นปลอกหุ้มโครโมโซมยาวขึ้น เนื่องจากเทโลเมียร์เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยปกป้องสารพันธุกรรมในโครโมโซมให้ปลอดภัย โดยนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เชื่อว่าการรักษาเทโลเมียร์คือหัวใจของการชะลอวัยนั่นเอง การที่เทโลเมอเรสสั้นลงจะทำให้อายุของร่างกายในระดับเซลล์แก่กว่าอายุขัยที่แท้จริง โดยผลการศึกษาดังกล่าวสรุปว่าการรับประทานอาหารถือเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้อายุของเซลล์แก่เร็วกว่าอายุที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยระบุว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการทานอาหารแปรรูปกับการลดลงของเทโลเมอเรสยังเป็นเรื่องในทางทฤษฎีเป็นหลัก

ก่อนหน้านี้มีผลการศึกษาหลายชิ้นที่บ่งชี้ว่าอาหารแปรรูปพิเศษมีความเกี่ยวข้องกับการมีความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคซึมเศร้า เบาหวานชนิดที่ 2 และโรคมะเร็งบางชนิด ซึ่งน่าจะเป็นผลมาจากใส่สารปรุงแต่งจำนวนมากเพื่อเพิ่มรสชาติ สีกลิ่น วัตถุเจือปน และวัตถุกันเสีย (เอเอฟพี)